
	 เป็นเรื่องน่าตกใจว่า	 แม้จะมี

การประกาศใช้กฎหมายห้ามจำาหน่าย

และดื่มเหล้าบริเวณสถานี	 ชานชาลา	

และบนรถไฟมาสักระยะแล้ว	 แต่ก็ยัง

พบเห็นการจำาหน่ายหรือดื่มเหล้าเบียร์

ได้ทั่วไปในพื้นที่ที่ได้ห้ามไว้

ยังไม่ขลังพอ ! 
กฎหมายห้ามขาย/ดื่มเหล้าบนรถไฟ
ผู้โดยสารอ้างไม่รู้ ป้ายเตือนมีน้อย บทลงโทษไม่ชัดเจน

งานวิจัยเพื่อติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย “กำ�หนดสถ�นที่หรือบริเวณ

ห้�มข�ยหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท�งรถไฟ พ.ศ. 2558” โดย 

‘นวลต� อ�ภ�คัพภะกุล’ และคณะ ได้เก็บข้อมูลจากผู้โดยสารชาวไทย 

ชาวต่างชาติ และผู้เกี่ยวข้อง 637 คน ในสถานีและบนขวนรถไฟ จำานวน 

40 เที่ยว พบว่า ผู้โดยสายชาวไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการห้ามจำาหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณชานชลา สถานีรถไฟ และบนรถไฟ แต่ในขณะ

เดียวกัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.7 บอกว่ายังเห็นการจำาหน่ายหรือดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณดังกล่าว 

 “เป็นเรื่องน่าตกใจว่า แม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายห้าม

จำาหน่ายและดื่มเหล้าบริเวณสถานี ชานชาลา และบนรถไฟมาสักระยะ

แล้ว แต่ก็ยังพบเห็นการจำาหน่ายหรือดื่มเหล้าเบียร์ได้ทั่วไปในพื้นที่ที่ได้

ห้ามไว้” หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว

กฎหม�ยห้�มข�ยหรือดื่มเหล้�เบียร์ในสถ�นีและบนรถไฟบังคับใช้ม�ตั้งแต่ปี 2558 ผลวิจัยยืนยันว่�ยังไม่ได้ผลเท่�ที่ควร  คนส่วนม�กยังไม่รู้ 

พบเห็นก�รดื่มได้ ผู้โดยส�รส่วนม�กยืนยันไม่เคยทร�บกฎหม�ยนี้ ไม่มีป้�ยเตือน

ด้�นคว�มเห็นต่อก�รห้�มจำ�หน่�ยฯ บริเวณช�นช�ล�และสถ�นีรถไฟ
 78.9 %  เห็นด้วยกับการห้ามจำาหน่าย

 41.7 %  ยังเห็นการจำาหน่ายบริเวณสถานีรถไฟ

 24.7 %  เห็นปายประกาศห้ามดื่มฯ บริเวณสถานีรถไฟ และ 27.1  % เห็นปายบนขบวนรถไฟ 

ด้�นช�วต่�งช�ติ พบว่า 

 > 1 ใน 5 ยอมรับกฎหมายห้ามดื่มฯ บนขบวนรถและชานชาลาสถานี

 > 20 ใน 50 ราย และ 31 ใน 50 ราย ไม่เห็นปายประกาศห้ามดื่ม/จำาหน่ายฯ 

    ทั้งบริเวณชานชาลา สถานีและบนขบวนรถ ตามลำาดับ

 > มีเพียง 1 รายที่เคยได้ยินประกาศแจ้งเตือนห้ามดื่มฯ 

    บนขบวนรถและสถานีรถไฟ 



 สำาหรับความรู้ของประชาชนต่อผลของการประกาศ

ใช้กฎหมายฉบับนี้ พบว่า ผู้โดยสารที่เดินทางประจำา ร้อย

ละ 49.3 มีโอกาสทราบข่าวสารได้มากกว่าจากปายประกาศ 

สติกเกอร์บริเวณสถานีรถไฟ แต่ผู้โดยสารส่วนมากยังไม่เห็น

ประกาศห้ามในสถานีรถไฟ ชานชาลา และบนขบวนรถไฟ

 อย่างไรก็ตาม พบว่ารอบ ๆ  สถานีรถไฟมีร้านชำา ร้าน

สะดวกซื้อ ร้านอาหารที่มีการจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่

ผู้โดยสารสามารถหาซื้อได้ และบางร้านไม่จำากัดเวลาจำาหน่าย

อีกด้วย

 สำาหรับความคิดเห็นจากผู้บริหารการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยต่อประกาศการใช้กฎหมายดังกล่าว มีความคิด

เห็นว่า ควรจัดทำาปายประกาศติดบริเวณสถานีรถไฟ ชาน

ชาลา และบนขบวนรถไฟ เน้นยำ้าบทบาทหน้าที่ของพนักงาน

ประจำารถให้มากขึ้น พร้อมทั้งทบทวนบทบาทการทำางาน

ระหว่างการรถไฟฯ กับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 ทางด้านเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ที่ผ่านมา

ได้ให้ความสำาคัญกับการเตรียมบุคลากรน้อยมาก เจ้าหน้าที่

ระดับปฏิบัติการไม่เคยได้รับความรู้และการกำาหนดขอบเขต

อำานาจ จึงไม่กล้าที่จะปฏิบัติ จนเป็นเหมือนละเลยการปฏิบัติ

หน้าที่

 ทีมนักวิจัยยังให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ิมเติมอีก

ว่า 

 > ควรพัฒนาระบบการทำางานร่วมกันระหว่างการ

รถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิตร 

และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ให้เชื่อมโยงและบูรณาการ

ทำางานระหว่างกัน

 > การรถไฟฯ ต้องทบทวนการกำาหนดพื้นที่ในการ

ห้ามจำาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ชัดเจนมากขึ้น 

และทบทวนขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตำารวจรถไฟ

ในการจับ ปรับ บนขบวนรถไฟและสถานีตำารวจรถไฟ

 > ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงการกำาหนด

โทษและขอบเขตอำานาจของผู้ลักลอบจำาหน่ายและดื่มเครื่อง

สอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยปัญห�สุร� (ศวส.)

หน่วยระบาดวิทยา อาคารบริหาร ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : (083)577-5533  http://cas.or.th

ด้�นเจ้�หน้�ที่
  > ทุกคนไม่เคยได้รับความรู้ หรือคำาแนะนำา

เกี่ยวกับ พรบ. ฉบับดังกล่าว มีเพียงประกาศคำา

สั่งที่แจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานหลัก 

  > ส่วนเอกสาร การลงชื่อเพื่อรับทราบเป็นราย

บุคคลไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นทางการ 

  > ส่วนพนักงานตู้เสบียงทราบข้อมูลจากทาง 

บริษัทต้นสังกัดที่ให้ “หามจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลบนขบวนรถไฟทุก ๆ เสนทางที่

บริษัทนั้น ๆ ประมูลได”

ดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟ ผ่านทางประกาศและทุกท่องทางการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ของสถานีรถไฟ รวมทั้งต้องจัดให้มีเครื่องมือในการตรวจวัด

ระดับแอลกอฮอล์ทุกขบวนรถและรถไฟหลัก 

 > เผยแพร่ทางสื่อสาธารณะ ขอความร่วมมือจากสื่อต่าง ๆ  ในการก

ระจายข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับข้อกำาหนดดังกล่าวนี้ รวมทั้งเผยแพร่ใน

ทุกภาษาหลัก เช่น อังกฤษ จีน เยอรมัน ฝรั่งเศษ ญี่ปุ่น

 “นอกจากนี้ ก็ควรกำาหนดการประเมินการบังคับใช้กฎหมายนี้

ปีละครั้ง อย่างน้อยต่อเนื่องกัน 5 ปี ก็จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็น

ความสำาคัญของการยังคับใช้กฎหมายมากขึ้น โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบ

ไปถึงอุบัติการณ์เรื่องน้ีในประเทศอื่นก็จะช่วยพัฒนาการควบคุมการดื่มใน

บ้านเราได้มากขึ้น”


